



ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาระณ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

.....

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในส่วนของสถานที่สอบ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมคะแนนแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (สัมภาระณ) ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาระณ) ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาระณ)

ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (สัมภาระณ)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาระณ) ตาม วัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	เวลา	วิธีการสอบคัดเลือก	สถานที่สอบคัดเลือก
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ การสอบสัมภาระณ (๑๐๐ คะแนน) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย ทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น	ห้องประชุมศรีศรีมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด สุโขทัย

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (สัมภาระณ) ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้

๓.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

๓.๔ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมการสอบแล้ว

๓.๕ ในขณะที่รอเข้ารับการสอบ ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุย ส่งเสียงดังหรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสอบทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสอบ

๓.๖ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการสอบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการสอบมีอำนาจพิจารณาปรับตกเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วให้ผู้เข้าสอบออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการสอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ (สัมภาษณ์) และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใด ไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบ (สัมภาษณ์) ตามประกาศนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๔. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ที่จะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกทั้งสองครั้งรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเรียกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๔ ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๔๖ และทางเว็บไซต์ <https://sukhothai.treasury.go.th/th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพนพล ทะฮอด)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกวิณทิพย์ ชำนาญจ้อย	
๒	๐๐๘	นางสาวอัมสมุภางค์ สิงห์คราม	
๓	๐๓๙	นายณัฐพล ทองใบ	
๔	๐๕๔	นางสาวธีวรา โคมกระโทก	